

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0201/(1) 1975



สบป. ๒๗
วันที่ ๑ ก.พ. ๕๓
เวลา ๘.๕๕ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๖๓๔
วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๓

๖/๘

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท.10400

๒๘ มกราคม 2543

เรื่อง การอวัลต์สัญญาใช้เงิน จำนวน 2,000 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0205/10379 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2540

1. กระทรวงการคลัง ตามมติคณะกรรมการที่อ้างถึง ได้อวัลต์สัญญาใช้เงินของ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (ชสน.) วงเงินทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ที่ออกให้แก่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยสัญญาใช้เงินเพื่อช่วยเหลือการส่งออก วงเงิน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4 ต่อปี และสัญญาใช้เงินเพื่อการเปลี่ยนเครื่องจักร วงเงิน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งสัญญาใช้เงินจำนวน 2,000 ล้านบาท จะครบกำหนดในวันที่ 23 มกราคม 2543

2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย แจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ
ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) ได้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ชสน.
และลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่สัญญาใช้เงินที่ ชสน. เป็นผู้ออกให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งกระทรวงการคลังได้รับอวัลต์ไว้แล้ว ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มกราคม 2543 ชสน.
จึงขอให้กระทรวงการคลังรับอวัลต์สัญญาใช้เงินของ ชสน. ที่ ชปท. ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ดังนี้

2.1 ขยายระยะเวลารับซื้อสัญญาใช้เงินที่ ชสน. เป็นผู้ออกและกระทรวง
การคลังรับอวัลต์ จำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่
ในสัญญาใช้เงิน เพื่อให้ ชสน. ใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินแก่ธนาคารพาณิชย์ ตามระเบียบ
ชสน. ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินโดยมีสัญญาใช้เงินที่เกิดจากการส่งสินค้าออกเป็นประกัน พ.ศ. 2536
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 ขยายระยะเวลาการรับซื้อสัญญาใช้เงินที่ ชสน. เป็นผู้ออกและกระทรวง
การคลังรับอวัลต์จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ ชสน. นำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เพื่อการเปลี่ยนเครื่องจักร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- จำนวนไม่เกิน 150 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี ออกไปถึง
วันที่ 13 มีนาคม 2546 เพื่อการให้กู้ยืมเงินของ ชสน. แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามสัญญา
เดิมต่อไปและเพื่อให้กู้ยืมตามสัญญาใหม่

/- จำนวน ...

- จำนวนไม่เกิน 850 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่ในตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อให้ ธสน. นำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเดิม ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงเครื่องจักรเดิม หรือซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักร หรือต้องการเงินลงทุนเพื่อการย้ายโรงงานไปตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือต้องการเงินลงทุนเพื่อแก้ไขและรักษาสิ่งแวดล้อม

2. กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ ธสน. สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของ ธสน. ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายให้ ซึ่งการค้ำประกันเงินกู้ของกระทรวงการคลังจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการค้ำประกันก็เพื่อให้ตั๋วสัญญาใช้เงินของ ธสน. เป็นหลักทรัพย์ ตามนัยมาตรา 12(10) แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แต่โดยที่การให้ความอนุเคราะห์ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ ธสน. ข้างต้น ธนาคารแห่งประเทศไทยมักจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินที่ปรับปรุง จึงเห็นควรขออนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของ ธสน. จำนวน 2,000 ล้านบาท ดังกล่าว ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ภายในระยะเวลา 5 ปี ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติให้กระทรวงการคลัง อวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลารับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธสน. เป็นผู้ออกและกระทรวงการคลังรับอวัล จำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่ 23 มกราคม 2543 เพื่อให้ ธสน. ใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินแก่ธนาคารพาณิชย์ ตามระเบียบ ธสน. ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินโดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกิดจากการส่งสินค้าออกเป็นประกัน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. อนุมัติให้กระทรวงการคลัง อวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลารับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธสน. เป็นผู้ออกและกระทรวงการคลังรับอวัลจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ ธสน. นำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการเปลี่ยนเครื่องจักร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

/จำนวน ...

- จำนวนไม่เกิน 150 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 มกราคม 2543 จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2546 เพื่อการให้กู้ยืมเงินของ ธสน. แก่ผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมตามสัญญาเดิมต่อไปและเพื่อให้กู้ยืมตามสัญญาใหม่

- จำนวนไม่เกิน 850 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่ 23 มกราคม 2543 เพื่อให้ ธสน. นำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเดิม ซึ่อุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงเครื่องจักรเดิม หรือซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักร หรือต้องการเงินลงทุนเพื่อการย้ายโรงงานไปตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือต้องการเงินลงทุนเพื่อแก้ไขและรักษาสิ่งแวดล้อม

3. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการคลังอ่าวัดตัวสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ออกให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามข้อ 1 และ 2 ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ภายในระยะเวลา 5 ปี ที่กระทรวงการคลังกำกับ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรินทร์ นิมมานเหมินท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 2739600

โทรสาร. 2739603